

Số: 1368 /SGD&ĐT-GDTrH
V/v Thông báo kết quả Hội thảo về
nội dung dạy học và ôn tập lớp 12 THPT.

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Các trường trung học phổ thông.

Vào ngày 16 – 17/11/2010, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo về Xây dựng nội dung dạy học và ôn tập lớp 12 THPT của các môn: Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh. Tại hội thảo, Sở đã tuyển chọn và giới thiệu một số tài liệu dạy học và ôn tập theo bộ môn của một số trường để các đại biểu (gồm các Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn của các trường THPT) nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của tài liệu và hướng sử dụng các tài liệu này vào việc tổ chức dạy học bộ môn ở đơn vị.

Nay Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT chỉ đạo các Tổ chuyên môn tổ chức thực hiện ngay các công việc sau:

1. Phổ biến đến tất cả giáo viên các tài liệu về nội dung dạy học, ôn tập của bộ môn đã được giới thiệu tại hội thảo; tổ chức nghiên cứu, thảo luận và xây dựng nội dung dạy học, ôn tập để tổ chức dạy học thống nhất trong tổ.


Lưu ý: nội dung dạy học, ôn tập phải bảo đảm bám sát với chuẩn kiến thức, kỹ năng, có đối chiếu với sách giáo khoa và phù hợp với năng lực của học sinh lớp 12 của trường.

2. Tổ chức dạy phụ đạo, ôn tập theo trình độ của học sinh, có lớp dành cho học sinh có học lực trung bình, học lực yếu-kém. Trong quá trình dạy học, chú ý việc tổ chức ra đề kiểm tra, kể cả bài kiểm tra thường xuyên lẫn kiểm tra định kỳ, phải đáp ứng theo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn, đánh giá đúng trình độ của học sinh. Tăng cường tổ chức kiểm tra, đánh giá theo đề chung cho toàn khối lớp; tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả của việc triển khai nội dung dạy học ngay sau các đợt kiểm tra.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nội dung dạy học, ôn tập của các tổ bộ môn; báo cáo kịp thời với Sở (Phòng Giáo dục trung học) những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Vào đầu học kỳ II, Sở sẽ tổ chức khảo sát, hỗ trợ các trường trong việc triển khai nội dung này. *đ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Huấn